

ศธ.ตั้งคณะกรรมการ กศจ.ชุดใหม่

นำเสนอเมื่อ : 12 ต.ค. 2562

ศธ.ตั้งคณะกรรมการ กศจ.ชุดใหม่ เริ่มงานทันที 12 ต.ค.62 ปลัด ศธ.แจงไม่ได้โละบอร์ดเก่า แต่หมดวาระนานแล้ว

วันนี้ (11 ต.ค.) นายประเสริฐ บุญเรือง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) ชุดเดิมได้หมดวาระลงประมาณ 3-4 เดือนแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กศจ.ชุดใหม่ เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนของการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดย กศจ.ต้องส่งรายชื่อมาที่สำนักบูรณาการยุทธศาสตร์การศึกษฯ สำนักงานปลัด ศธ. ดังนั้นคณะกรรมการ กศจ.ชุดเดิมจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าจะได้คณะกรรมการ กศจ.ชุดใหม่ ซึ่งบัดนี้สำนักบูรณาการฯได้รวบรวมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิครบทุกจังหวัดและได้ผ่านมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเรียบร้อยแล้ว

วันนี้จึงได้มีการประกาศรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่วยงานใน กศจ.ทุกจังหวัด ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ(สช.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ทำให้องค์ประกอบคณะกรรมการ กศจ.ทุกจังหวัดสมบูรณ์แล้ว

นายประเสริฐ กล่าวว่

ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตนได้ลงนามในคำสั่ง ศธ.02137/17556 ไปถึงศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ให้คณะกรรมการ กศจ.ชุดเดิมยุติการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่(11 ต.ค.) และให้ คณะกรรมการ กศจ.ชุดใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค.62 เป็นต้นไป

“เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กศจ.ชุดใหม่แล้ว ครูและผู้บริหารอาจจะมีกังวลว่า กศจ.จะพิจารณาไม่ทันตามปฏิทินของ สพฐ.ที่กำหนดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม เรื่องนี้ขอให้ไม่ต้องเป็นกังวล เพราะได้มีการขออนุมัติ ก.ค.ศ.ให้ขยายเวลาการปฏิบัติตามกำหนดการเดิม ออกไป 1 เดือนแล้ว เนื่องจากมีข้อขัดข้องที่การแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(อกศจ.)ต้องเป็นไปด้วยความล่าช้า เพราะแต่ละจังหวัดส่งชื่อมาไม่พร้อมกัน จึงทำให้การขยายอาจไม่เป็นไปตามปฏิทินของ สพฐ. อย่างไรก็ตามหาก อกศจ.จังหวัดได้มีการพิจารณาผู้หรือกลับกรองรายชื่อเรียบร้อยแล้วก่อนวันที่ 11 ต.ค.62 ก็ถือว่าผลการดำเนินการนั้นถูกต้องสมบูรณ์ สามารถส่งรายชื่อให้ กศจ.ชุดใหม่พิจารณาอนุมัติได้ตามขั้นตอน แต่หากเป็นการดำเนินการในวันที่ 11 ต.ค.62 เป็นต้นไปถือว่าผลการดำเนินการนั้นเป็นโมฆะ” นายประเสริฐกล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562](#)